

บทคัดย่อ

ชื่อผู้จัดทำ : นายมิตรชัย อานันทนสกุล
ชื่อหัวข้อเอกสาร : แนวทางการพัฒนาการจัดการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
เอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี
อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการด้านการท่องเที่ยว ความต้องการและข้อเสนอแนะของนักท่องเที่ยว ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะขององค์การบริหารส่วนตำบลที่เกี่ยวข้อง การมีส่วนร่วมในการจัดการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณ และศึกษาวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาการจัดการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี

ผลการศึกษาพบว่า 1) การจัดการอุทยานแห่งชาติเอราวัณ ในปัจจุบันยึดหลักการจัดการตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติในประเทศไทย คือ (1) เพื่อคุ้มครองพื้นที่ทางธรรมชาติที่มีทรัพยากร โดดเด่นและหายากในพื้นที่ไว้ให้คงอยู่ตลอดไป (2) เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าวิจัยทางวิชาการด้านธรรมชาติวิทยาและนิเวศวิทยา และ (3) เพื่อเป็นแหล่งพักผ่อนของประชาชนทั่วไป บริหารจัดการในรูปแบบของระบบราชการ ภายใต้บทบัญญัติแห่ง พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 2) นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีความต้องการและมีข้อเสนอแนะให้อุทยานแห่งชาติเอราวัณจัดสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก คือ ห้องน้ำ ห้องสุขา ถังขยะ จัดสร้างสถานที่กางเต็นท์เพิ่มเติม พัฒนาบุคลากรให้มีความสุภาพเรียบร้อย และให้แก้ไขปัญหาสุนัขเข้ามารบกวนบริเวณที่กางเต็นท์ 3) องค์การบริหารส่วนตำบลมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณ ดังนี้ (1) ควรส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตำบลเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการด้านการท่องเที่ยว (2) ควรเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่เกี่ยวกับการจัดการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ และ (3) ประสานแนวทางและแผนงานการจัดการด้านการท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติเอราวัณกับองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ 4) สำหรับแนวทางการพัฒนาการจัดการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณ สรุปได้ดังนี้ (1) จัดทำแผนแม่บทการจัดการอุทยานแห่งชาติ (2) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจด้านการท่องเที่ยว และส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการท่องเที่ยวจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง (3) การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกตามความต้องการของนักท่องเที่ยว และ (5) การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของหน่วยงานให้มีความรู้ความสามารถในการรองรับการบริการด้านการท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ